

“ฝาย” หนึ่งในวิธีรักษาธรรมชาติที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ช่วยกักเก็บน้ำและชะลอการไหลเวียนของน้ำ ป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำลำธารได้ดี โดยเฉพาะฤดูฝนที่เสี่ยงต่อกระแสน้ำที่รุนแรง

ด้วยความตระหนักถึงธรรมชาตินี้ นักศึกษาเครือข่ายสิ่งท้อสาภาคเหนือ 10 สถาบัน ผนึกกำลังกับกลุ่มสิ่งท้อสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี จัดโครงการ “สิ่งท้อสากับภารกิจสร้างฝายชะลอน้ำ รักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าเชิงรอยอย่างยั่งยืน” เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ โดยได้รับความร่วมมือ

## สดจากเยาวชน

# นักศึกษภาคเหนือ ผนึกกำลังสร้างฝาย



จากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำลาว จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่พร้อมกันที่ชุมชนป่าต้นน้ำบ้านห้วยมะเกลือ ต.ป่าจั่ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ

บรรยากาศในกิจกรรมเพื่อรักษาธรรมชาตินี้เต็มไปด้วยแรงใจและกำลังพลของเหล่านักศึกษาเครือข่ายสิ่งท้อสาจาก 10 สถาบัน





# ข่าวสด

กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: บ้านเทิง/เยาวชน

วันที่: พุธที่ 5 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10081

หน้า: 20(บนซ้าย)

Col.Inch: 98.27

Ad Value: 162,145.50

PRValue (x3): 486,436.50

Clip: Full Color

คอลัมน์: สดจากเยาวชน: นักศึกษาภาคเหนือ ผันกำลังสร้างฝาย



และชาวบ้านในพื้นที่หลายร้อยคนที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ร่วมกัน และไม่รอช้าที่จะลงมือ ทุกคนต่อแถวเพื่อเป็นเส้นทางลำเลียงวัสดุที่ใช้สร้างฝายลงสู่ลำห้วยป่าต้นน้ำบ้านห้วยมะเกลือ โดยวัสดุที่ใช้หาได้จากธรรมชาติในพื้นที่ เริ่มจากการตีไม้และปักเสากระบุงตำแหน่ง ใช้หินวางเรียงตัวกันเป็นแนวฝาย แม้จะต้องเหน็ดเหนื่อย เสื้อผ้าเปียกปอนและมีเหงื่อไหลท่วมกาย แต่เหล่านักศึกษาและชาวบ้านก็ไม่ย่อท้อ เดินหน้าสร้างฝายกันอย่างแข็งขัน เป็นภาพความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อมนุษยและธรรมชาติ

การสร้างฝายชะลอน้ำป้องกันภัยแล้งครั้งนี้ เป็นการสร้างฝายแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน จำนวน 15 ฝาย ตลอดระยะทางกว่า



100 เมตร ในพื้นที่ชุมชนป่าต้นน้ำบ้านห้วยมะเกลือ ต.ป่าจ้อ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีประชากรอาศัยกว่า 70 ครัวเรือน จำนวนทั้งหมด 200 คน จะได้รับประโยชน์ของการชะลอน้ำและเก็บกักน้ำ รักษาความชุ่มชื้นของผืนป่าต้นน้ำ เพื่อใช้บริโภคและอุปโภคยามขาดแคลนช่วงหน้าแล้ง

กิจกรรมนี้มีตัวแทนสถาบันเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กว่า 100 คน ที่พร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมรักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าเชียงราย



เบนซ์ นายวิระยุทธ บุญญา ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บอกเล่าความรู้สึกว่า ประทับใจที่ได้มาร่วมสร้างฝายครั้งนี้ ตนอยู่ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ได้นำความรู้ความสามารถที่เรามีมาช่วยสร้างฝาย รวมถึงนำความรู้ที่ได้จากที่นี้กลับไปใช้ต่อยอดในชมรมอนุรักษ์ที่มหาวิทยาลัย ฝายมีความจำเป็นสำหรับทุกพื้นที่ ครั้งนี้มีชาวบ้านมาร่วมด้วย นับว่าเป็นการชักจูงให้ชาวบ้านมองเห็นค่าของน้ำในพื้นที่ของตนเอง

ด้าน บิว น.ส.นิติรัฐ ลิทธิชัยวงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เล่าว่า ตนเองศึกษาในสาขาโยธา นำความรู้ที่เรียนมาใช้สร้างฝายครั้งนี้ น้ำคือชีวิต การสร้างฝายจึงจำเป็นมากและทำให้เรารู้ว่าน้ำมีประโยชน์แค่ไหน

ขณะที่ แนวน น.ส.ชิรญา พิมพ์ช่างทอง จากมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า “พอได้มาสร้างฝายรู้เลยว่าฝายมีความจำเป็นกับคนในพื้นที่ เราอยู่พื้นที่ด้านล่างที่ใช้น้ำจากท่อ

ประปา แต่คนที่ใช้น้ำจากฝาย หากน้ำแห้งจริงๆ ชาวบ้านก็  
จะไม่มีน้ำใช้ อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ”

ปิดท้ายที่ นิว นายอภิรักษ์ บุญสูง มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
กล่าวว่า “ผมมีโอกาสไปออกค่ายกับสิ่งก่อสร้างหลายครั้ง ครั้ง  
นี้เป็นครั้งแรกที่มาสร้างฝาย ดีใจที่ได้ทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ต่อ  
ไป ขอบคุณสิ่งก่อสร้างที่เปิดโอกาสให้มาร่วมกิจกรรมดีๆ ทำให้  
ผมมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ มีประสบการณ์  
ในการทำงานใหม่ๆ พบปะเพื่อนต่างสถาบัน รู้จักการเข้าสังคม  
ทำให้ผมเดินออกจากกรอบของตนเองได้ครับ”